

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง
กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัด
การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางกรอบแนวคิดการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดิน โดยมีประเด็นหรือร่วมกับผู้มีส่วนร่วม จำนวน ๒ ประเด็น ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดทำตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีชี้วัด ฯ

(๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ สคทช. และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับเป็นเครื่องมือประเมินผลการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในมิติต่างๆ ที่สะท้อนระดับการขับเคลื่อนในภาพรวมด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่ยั่งยืนของประเทศที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. กรอบแนวคิดการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินผ่านแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินการ โดยมีขั้นตอนสำคัญ ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดสิ่งที่ต้องการวัด ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาตัวชี้วัดให้มีคุณภาพสูง ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างจุดอ้างอิง ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดค่าเป้าหมาย และขั้นตอนที่ ๕ การกำหนดความถี่ในการรวบรวมข้อมูล

๒. การจัดทำตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีชี้วัดฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับสากล ทั้งตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดด้านทรัพยากรดิน การกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัด รวมถึง การหาตัวชี้วัดทดแทนใน ๒ กลุ่มตัวชี้วัด คือ กลุ่มตัวชี้วัดที่ ๑ “การจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืน” (ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความยุติธรรมทางสังคม ด้านการจัดการภาครัฐ และด้านผลผลิต) และกลุ่มตัวชี้วัดที่ ๒ “ด้านทรัพยากรที่ดิน” (ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินด้านการเสื่อมโทรมของดินและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน)

(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผลที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะนำมาประกอบการพัฒนารอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

